

กรรมเก่าและใหม่

ในวงจรที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันยังมีสังกรรมหลายต่อหลายอย่างที่เที่ยงแท้ เช่น กรรมเป็นเรื่องการลงทุนของชีวิตในตลาคธรรมะ เพราะถ้าเชื่อกฎแห่งกรรม ผู้ที่ทำย่อมได้รับผลนั้นเสมอ เพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้น จึงเป็นที่มาของการอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ในการแผ่เมตตา

ผู้เวียนว่ายในเดิรัจฉานวิชาอนุমানเอาว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นเจ้ากรรมและนายเวร ย่อมพัวพันกับอามิสสินจ้าง อย่างไม่หลุดพ้นวิภูสงสารอีกเช่นนั้นหรือ

ไม่ว่าคำตอบจะเป็นเช่นไร กงล้อก็ยังมีหมุนช้ารอบในวัฏจักรสาธารณสุข ในกรณีนี้ออวาคาวกลิ้งต่าง ๆ สรรพสิ่งที่ลึบสนอลหม่านนั้นเป็นสวรรค์ของนักวิชาการ เพราะในข้อมูลที่สาเดเสียเทเสีย นั้นมีทั้งเท็จและจริง

จะจำแนกของเนาออกจากของดีได้ต่อเมื่อปราศจากอคติ บวกกับการพิสูจน์ตามหลักวิชาการอย่างชัดเจนและแม่นยำ กล่าวคือพึงเชื่ออย่างมีสติและใช้ปัญญาไตร่ตรอง อย่างปราศจากสัมมาทิฐิ ไม่ว่าจะป็นในรูปของยศถาบรรดาศักดิ์ หรือลาภ ยศ สรรเสริญ เพราะล้วนแล้วแต่หาสาระมิได้ทั้งสิ้น

จึงพึงแสวงหา และพิจารณาข้อมูลในเล่มตามควรแก่ฐานานุรูปเพราะได้จำแนกผลสัมฤทธิ์ของการกำจัดสัมมาทิฐิ และการพ้นธงอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าไว้เป็นหลัก โดยเฉพาะในส่วนของนิพนธ์ต้นฉบับ ซึ่งผู้เขียน ผู้ทบทวน และกองบรรณาธิการได้ใช้เวลาเป็นแรมเดือนและบ้างเป็นแรมปีเพื่อขจัดอคติ

ซึ่งถือว่เป็นภัยมหันต์ของการก้าวไปข้างหน้าทั้งด้านวิชาการและการบริหาร ด้วยเหตุว่าพื้นฐานที่ตั้งอยู่บนความเท็จ และบิดเบือนย่อมไปสู่ความย่อยยับอัปราในประเทศชาติ

แต่แก่นของเล่มนี้อยู่ที่ว่าความเท็จที่หากยังมีเจือปนอยู่ ณ ที่นี้เป็น random error มิใช่เป็น systematic ที่จงใจ และยังมีสาระจับต้องได้ สัมผัสได้ถึงความพยายามที่เด่นในทางคลินิกสำหรับผู้สูงอายุเมื่อกระดูกสะโพกหักหรือการสอดส่องหาวิเวการทำร้ายผู้สูงวัย เพื่อก้าวพร้อมไปกับกรอบประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปตามอายุขัยที่สูงขึ้น

มีทั้งภาพรวมระดับมหภาคในการรับมือกับโรคมะลาเรีย และการย้ายบุคลากรสาธารณสุขจากพื้นที่ในชนบท รวมทั้งโครงการนำร่องเพื่อให้กลุ่มชายขอบได้รับบริการสำหรับกลุ่มพิเศษ เช่น ฮีโมฟีเลีย

การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด และการดูแลผู้คนในชุมชนต่าง ๆ ให้มีสุขภาพดี หรือแม้แต่การแสวงหาจุดอ่อนที่ทำให้เสียชีวิตในเวลาเครื่องบินตก จึงเป็นเมตตาธรรมที่สูงส่ง และมีผลตั้งแต่ยกแรก ที่เริ่มต้นด้วยเจตนาดี สมควรแก่การอนุโมทนาในกรรมดี

นิคม จันทร์เรือง มณฑล .